



Title :	รศ.บัณฑิต บุญศิริกุล / อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	อเนกานันท์
Date :	12 ตุลาคม 2533 ฉบับที่ 4

หากเป็นไปตามปฏิทินที่ จเร พันธุ์เปรื่อง เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วางไว้

สปช. จะประชุมนัดแรก 21 ต.ค. นี้ มีวาระสำคัญคือ การเลือกประธาน และรองประธาน สปช.

ชื่อที่มาแรงและค่อนข้างชัดเจนว่าได้รับการสนับสนุนจาก สปช. ส่วนใหญ่

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เต็งจ้านักเก้าอี้ประธาน

ทะเลคนทะเลวงข่าว

ขณะที่รองประธาน สปช. จะมี 2 คนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 กำหนด

นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ จะมาเป็นรองประธาน สปช. คนที่ 1 และควบประธานคณะกรรมการกร่างรัฐธรรมนูญอีกตำแหน่ง

ส่วนรองประธาน สปช. คนที่ 2 คือ น.ส.ทัศนีย์ บุญทอง อดีตรองประธานวุฒิสภาหญิงคนแรก

หากเป็นไปตามสูตรนี้ เครือข่ายจุฬาฯ จะกุมบังเหียนการประชุมสภาปฏิรูปประเทศ

เนื่องจากทั้ง 3 คน ล้วนเป็นศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเทียนฉาย จบคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก สปช. ด้านอื่นๆ

นายบรรศักดิ์ จบคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก สปช. ด้านการเมือง

และ น.ส.ทัศนีย์ จบคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการสรรหาเป็น สปช. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเทียนฉาย เกิดเมื่อปี 2487 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ M.A. (Economics & Demography) มหาวิทยาลัยฮาวาย A.M. และ Ph.D. ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก และว.ป.อ. รุ่น 37 สมรสกับ ศ.ดร.คุณหญิง สุธาดา กีระนันทน์ อดีตรองอธิการบดีจุฬาฯ ปัจจุบันเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯ

เริ่มทำงานเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในปี 2510

ปี 2514 เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ริเริ่มโครงการโรงพิมพ์และโครงการสวัสดิการข้าราชการจุฬาฯ

ได้รับเชิญให้ช่วยราชการตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2521-24, 2526-28

ศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2533

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ของ วช., บุคคลดีเด่นของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ.2539

ได้รับเลือกเป็นอธิการบดีจุฬาฯ เมื่อเดือนมี.ค. 2539 ต่อจาก นพ.จรัส สุวรรณเวลา ที่ลาออกก่อนครบวาระ

ลาออกจากประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุสาเหตุจากวิกฤตกำลังคน เมื่อเดือนส.ค. 2542

ทำหน้าที่อธิการบดีจุฬาฯ จนหมดวาระ 30 มี.ค. 2543

ได้แรงหนุนจากสมาชิก สปช. เนื่องจากมีความเหมาะสม มาจากสายวิชาการ มีความรู้ความสามารถ วางตัวเป็นกลางได้ดี จึงเชื่อว่าจะควบคุมการประชุม สปช. ได้

ที่รองประธาน สปช. คนที่ 1 นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ

ชาวสงขลา เกิด 19 ต.ค. 2497 เป็นญาติกับนายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ และที่ปรึกษา คสช.

สมรสกับ ดร.ปาริชาติ ชุ่มสาย ณ อยุธยา (สุซงเคราะห์) มีบุตร-ธิดา 2 คน ปัจจุบันหย่ากันแล้ว

ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 1 จุฬาฯ